



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-2 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>สยามรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์มติชน</p>	<p><b>อย.แนะใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้บริโภคจำนวนมากที่หันมาใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในการรักษาโรค ซึ่งต้องใช้ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง เช่น ในกรณี “ถั่งเช่า” จัดเป็นเครื่องยาจีนชนิดหนึ่งประกอบขึ้นมาจากส่วนของเห็ดรา โดยมากมักใช้เป็นยาบำรุงร่วมกับสมุนไพรอื่น ๆ มีฤทธิ์บำรุงระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินปัสสาวะทำให้เครื่องยาชนิดนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก มีราคาสูง และหายาก มีการเพาะเลี้ยงออกมาจำหน่ายในชื่อเห็ดถั่งเช่าสีทอง และเป็นเห็ดราคนละชนิดกับเห็ดราที่เกิดเป็นเครื่องยาถั่งเช่า จึงทำให้สรรพคุณในการออกฤทธิ์ดีกว่าเครื่องยาถั่งเช่าของแท้ ในกรณีของผู้ป่วยที่เป็นโรคไตสามารถรับประทาน “ถั่งเช่า” เพื่อช่วยบำรุงร่างกาย ช่วยปรับสมดุลการทำงานของระบบทางเดินปัสสาวะให้ดีขึ้น เป็นการใช้ในลักษณะการช่วยเสริมการรักษาหลักให้ดียิ่งขึ้น จึงห้ามละทิ้งการรักษาหลักโดยแพทย์ผู้รักษา และจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด กลุ่มผู้บริโภคทั่วไปที่ใส่ใจสุขภาพ ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างพร่ำเพรื่อควรใช้ด้วยความเข้าใจ จึงควรปรึกษาแพทย์เภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความรู้ด้านสมุนไพรทั้งก่อนและในระหว่างการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้น ๆ อย่างสม่ำเสมอ</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p><b>การแก้ปัญหาการศึกษาอกระบบ</b></p> <p>-เสนอข่าว ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า ในการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย รรมช.ศึกษาธิการ ของสำนักงาน กศน.จังหวัดและสถานศึกษาขึ้นตรงในเขตภาคกลางปีงบประมาณ 62 ศึกษาธิการ ใน 6 เรื่อง ได้แก่ 1.การดำเนินงานโครงการชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 2.แนวทางการขยายผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหามหาวิทยาลัยที่อยู่นอกระบบการศึกษา 3.การขยายผลการอบรมหลักสูตรการคำออนไลน์ 4.การส่งเสริมให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้ 5.การรณรงค์เรื่องการเพิ่มอัตราการอ่าน และ 6.การส่งเสริมดูแลสุขภาพและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน การแก้ปัญหาเด็กเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษาเป็นอันดับแรก จะต้องบูรณาการความร่วมมือเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มวัยเรียนที่อยู่นอกระบบมาเป็นกลไกสำคัญในการทำงานเต็มที่ กศน.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.สธ. และอีกหลายหน่วยงาน ตลอดจน 5 กระทรวงได้แก่ก.ดิจิทัลฯ ก.มหาดไทย ก.สาธารณสุข ก.เกษตรฯ ก.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯที่จะร่วมมือกับกศน.อย่างเต็มที่ กศน.ปัจจุบันเป็นยุคการเปลี่ยนความรู้ของยุคสมัยแก่ประชาชนที่อยู่นอกระบบไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 อันเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างเหลือล้นส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างสำคัญ</p>
<p>ข่าวสด เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p><b>หลัก 3 อ. 2 ส.</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นวันมะเร็งโลก กรมฯเป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพประชาชนโดยการขับเคลื่อนของกองสุขศึกษา ในการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง โดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามหลัก 3 อ. 2 ส. ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ทุกเพศ ทุกวัย และควรปฏิบัติในชีวิตประจำวันให้เป็นนิสัย</p> <p>นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์ ผอ.กองสุขศึกษา กล่าวว่า แนะนำประชาชนให้ปฏิบัติตามหลัก 3 อ. 2 ส. ดังนี้ อ.ที่ 1 คือ อาหาร รับประทานอาหารสะอาดปราศจากสารปนเปื้อน ควรรับประทานอาหารผักผลไม้สดทุกวัน อ.ที่ 2 คือ ออกกำลังกายเป็นประจำ สัปดาห์ละ 5 วัน อย่างน้อยวันละ 30 นาที อ.ที่ 3 คือ อารมณ์ดี รู้จักสร้างความสุขให้ตนเองหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความเครียด และส.ที่ 1 คือ ควรเลิกสูบบุหรี่ เพราะการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เป็นโรคมะเร็งปอด และมะเร็งอื่น ๆ อีกมากมาย และ ส.ที่ 2 คือ เลิกการดื่มสุราเพราะทำให้เสี่ยงต่อโรคมะเร็งตับ จึงขอให้ประชาชนปฏิบัติตามหลัก 3 อ. 2 ส. จะทำให้มีสุขภาพที่ดีและห่างไกลจากโรคมะเร็ง</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>โรคพิษสุนัขบ้า</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน นพ.สจจ.พะเยา กล่าวว่า สจจ.พะเยาร่วมกับ นพ.สุเมธ องค์กรรณดี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์ไทยเฮลท์	<p>ผู้อำนวยการ สคร.1 เชียงใหม่ และ สสจ.17 จังหวัดภาคเหนือ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างไทย-ลาว ในภาคเหนือซึ่งมีชายแดนติดต่อกับประเทศลาว เช่น จ.น่าน-อุตรดิตถ์ และ จ.พะเยา ฝั่งไทยที่ด่านถาวรบ้านฮวก ต.ภูซาง อ.ภูซาง -พะเยา ฝั่งลาวที่ก๊วกบ้านปางมอญ เขตเมืองคอบ, แขวงไชยะบูลี สปป.ลาว มีท่านสมนึก ลิงคำ รองเจ้าเมืองคอบประเทศลาว ผู้บริหารแขวงไชยะบูลี ร่วมประชุม โดยที่ประชุมเน้นในเรื่องของโรคติดต่อ 2 โรค คือ คนสูคน หรือ มนุษย์สู่มนุษย์ และ โรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่มนุษย์ เช่น โรคพิษสุนัขบ้าระหว่างเขตติดต่อชายแดน ซึ่งตามแนวตะเข็บชายแดนพบหมาจรจัดหลายร้อยตัว มีการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการไทย-ลาว เน้นด้านอนามัยให้ความรู้กับผู้นำลาวในด้านการฝากครรภ์ ทั้งนี้ ไทย-ลาว อยู่ในกลุ่มอาเซียนซึ่งประเทศไทยประกาศใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่อปี พ.ศ.2558</p>
มติชน ไทยรัฐ	<p><b>ยกระดับผลิตยาจากสมุนไพร</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ภายหลังตรวจเยี่ยมบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา ว่ามีการปฏิรูปเศรษฐกิจตามรูปแบบนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ประกอบด้วย 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยมีสมุนไพรเป็นหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จะขับเคลื่อนด้วยการสร้างมูลค่า ออย.จึงเดินทางส่งเสริมยาจากสมุนไพร และยกระดับมาตรฐานการผลิตยาจากสมุนไพรตามมาตรฐาน GMP พร้อมพัฒนาให้ผู้ผลิตยาทุกระดับผลิตยาให้ได้มาตรฐาน โดยบริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยฯ เป็นบริษัทที่ผลิตยาสมุนไพรที่มีคุณภาพภายใต้การวิจัยกว่า 40 รายการ รวมทั้งโรงงานผลิตยาแผนโบราณ เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมสมุนไพรไทยและภูมิปัญญาไทยให้มีมูลค่าทางการตลาดเพิ่มโอกาสการส่งออกในต่างประเทศด้วย ออย.กำลังปรับปรุงระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรทั้งระบบ ให้สอดคล้องกับร่าง)พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สนช. โดยการจัดตั้ง "กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร" ขึ้นเป็นการเฉพาะ และเร่งรัดให้มีการจัดทำหลักเกณฑ์ใหม่สำหรับการพิจารณาอนุมัติก่อนที่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะออกสู่ท้องตลาด รวมทั้งมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการพิจารณาอนุมัติ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรกลุ่มที่มีค่ากล่าวอ้างทางสุขภาพที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพ หรือลดความเสี่ยงในการเกิดโรค ซึ่งกำลังเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์แห่งอนาคตสำหรับรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย</p>
เว็บไซต์ข่าวสด	<p><b>พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาคาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ผอ.ศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี กล่าวว่า การประชุมระดับชาติสุขภาพทางเพศ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ“การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น: จากยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน” จัดโดยสำนักงาน สสส. และภาคีเครือข่าย ในปี 2560 มีหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี คลอดบุตร 84,578 คน ส่วนจำนวนยุติการตั้งครรภ์นั้นคาดการณ์ว่าจะใกล้เคียงกับจำนวนที่คลอดบุตร คือมีการยุติการตั้งครรภ์ราว 1 แสนคน</p> <p>ทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผู้อำนวยการ สสส. กล่าวว่า สสส. ร่วมมือกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านองค์ความรู้และการเสริมความเชื่อมโยงกันของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในและนอกเครือข่าย ให้กับทีมงานอาสา ซึ่งเป็นเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์ในหน่วยบริการทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีจิตอาสาดูแลวัยรุ่นและผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมให้ได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสม เพื่อให้วัยรุ่นและผู้หญิงที่ประสบปัญหาได้มีทางเลือกที่ปลอดภัย นอกจากนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สสส. ยังร่วมมือกับภาคีเครือข่าย รมรณรงค์ให้คนทุกเพศทุกวัยพกและใช้ถุงยางอนามัยอีกด้วย</p> <p>พญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก อธิบดีประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า การแก้ปัญหาเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พร้อม จะต้องมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกอย่างครอบคลุมและรอบด้าน เนื่องจาก พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาคาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระบุให้วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเองและมีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารและได้รับการบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ อีกทั้งข้อบังคับแพทยสภาอนุญาตให้แพทย์ยุติการตั้งครรภ์ได้โดยไม่ผิดกฎหมายหากเข้าเกณฑ์ตามข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่ง ได้แก่ 1) การตั้งครรภ์นั้นส่งผลต่อสุขภาพกายของมารดา 2) ส่งผลต่อสุขภาพจิตของมารดา 3) ทารกในครรภ์มีความเสี่ยงสูงที่จะมีความพิการอย่างรุนแรงหรือเป็นโรคทางพันธุกรรมอย่างรุนแรง 4) การตั้งครรภ์นั้นเกิดจากการข่มขืน เกิดจากการล่อลวงข่มขืน ข่มขู่ และการตั้งครรภ์ของเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี แม้ว่าเด็กจะสมยอมก็ตาม และอนุญาตให้ทำโดยแพทย์ในคลินิกได้กรณีที่ยังไม่ถึงอายุครรภ์ไม่เกิน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	12 สัปดาห์ หากอายุครรภ์มากกว่านี้ต้องทำโดยแพทย์และภายในโรงพยาบาล วิธีการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยทำได้โดยใช้เครื่องดูดมดลูกสุญญากาศ หรือการกินยา ซึ่งเป็นการใช้เพื่อยุติการตั้งครรภ์ในระยะแรกที่ยุติการตั้งครรภ์น้อย ทั้งนี้ประเทศไทยมีการขึ้นทะเบียนยาตั้งแต่ปี 2557 และมีระบบควบคุมเพื่อป้องกันการนำไปใช้ โดยสถานพยาบาลที่จะมีและใช้งานได้ จะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมอนามัย และต้องผ่านการอบรมการใช้ยายุติการตั้งครรภ์ มีการทำบัญชีการเบิกจ่ายยาอย่างรัดกุม
กรมประชาสัมพันธ์ ทีวีช่อง NBT	<b>งานมหกรรมอาหารปลอดภัย</b> -เสนอข่าว ศ.คลินิก พิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษา รพ.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมอาหารปลอดภัยเขตสุขภาพที่ 5 ที่ รพ.สมุทรสาคร พร้อมกล่าวว่า เขตสุขภาพที่ 5 ได้รับมอบหมายให้เป็นต้นแบบการดำเนินงานอาหารปลอดภัยตามนโยบาย Thailand 4.0 และแผนยุทธศาสตร์ MOPH 4.0 ของ สธ. โดยที่ผ่านการดำเนินงานอาหารปลอดภัยของเขตสุขภาพที่ 5 มีการขยายสู่ รพ.เอกชนอาหารปลอดภัย ร้านอาหารปลอดภัย โรงเรียนอาหารปลอดภัย GREEN MARKET และชุมชนเกษตรปลอดภัย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และเป็นตัวอย่างการดำเนินงานอาหารปลอดภัยให้เขตอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
ไอเอ็นเอ็น	<b>วิธีดูแลอาการแพ้เหงื่อตัวเอง</b> -เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การแพ้เหงื่อเป็นอาการหนึ่งของโรคภูมิแพ้ผิวหนัง ซึ่งจะแสดงอาการ ผด ผื่น คัน มีผื่นแดง เกิดอาการแพ้ขึ้นทางผิวหนัง ทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมประจำวัน เช่น ออกกำลังกาย ทำงานกลางแจ้ง ทั้งนี้ โรคภูมิแพ้ผิวหนังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาดและไม่ติดต่อ แต่อาจลดความรุนแรงของโรคได้โดยการดูแลและปฏิบัติตนให้ถูกวิธี โดยหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีอากาศร้อนอบอ้าว การอาบน้ำร้อนจัด หรือเปิดแอร์เย็นจัด ความเครียด การพักผ่อนไม่เพียงพอ ควรทำความสะอาดที่นอนและเครื่องนอนอยู่เสมอเพื่อขจัดและป้องกันไรฝุ่น อาบน้ำชำระร่างกายบ่อยๆ ใช้ยาทาแก้ผดผื่น และควรปรึกษาแพทย์ผิวหนังหากมีผื่นแดง คันหรืออักเสบ อย่าซื้อยาใช้หรือหยุดยาเองในขณะที่ยังไม่หายดี
แนวหน้า ไทยรัฐ M2F เว็บไซต์แนวหน้า ผู้จัดการออนไลน์	<b>เปิดศูนย์ไตเทียม</b> -เสนอข่าว พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ไตเทียมและหออภิบาลผู้ป่วยหนัก รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินิธโร อุทิศ เพื่อเปิดให้บริการผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม คาดหวัง เพื่อให้มีบริการที่มีมาตรฐาน ลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและครอบครัวในการเดินทาง ทำให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังและผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
แนวหน้า เว็บไซต์แนวหน้า	<b>เวิร์กช็อปแต่งหน้าสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง</b> -เสนอข่าว บิวตี้ ประเทศไทย ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามชั้นนำ จัดงาน "เล็ทส์ฟีล กู๊ด" (Let's Feel Good) เวิร์กช็อปแต่งหน้าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเนื่องในโอกาสวันมะเร็งโลก บิวตี้ เพื่อให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับผลข้างเคียงจากการรักษามีความมั่นใจและรู้สึกดีกับตัวเอง โดยมีนายแพทย์วีรวิทย์ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ ดร.ศุภิพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มาร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ เพื่อช่วยให้ผู้หญิงที่กำลังรักษาโรคมะเร็งมีความมั่นใจและรู้สึกดี ๆ กับตัวเองได้ในทุกๆ วัน ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ไทยรัฐ	<b>คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ</b> -เสนอข่าว นพ.ธิตี แสงธรรม ผอ.รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เผยว่า รพ.ได้เปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ตั้งแต่เดือน ก.พ. เป็นต้นไป เพื่อเป็นทางเลือกและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดความแออัดในการมารับบริการในเวลาราชการ อัตราค่าบริการ 300 บาท ส่วนสิทธิการรักษาพยาบาล ประกันสุขภาพถ้วนหน้าสวัสดิการข้าราชการ ประกันสังคม เจาะเลือด เอกซเรย์ และค่ายา เปิดให้บริการ 3 วันต่อสัปดาห์ คือ จันทร์ อังคาร และพุธ ตั้งแต่เวลา 16.30-20.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ทีวีช่อง 3	<b>เด็กพลัดตกตึก รพ.พหลพลพยุหเสนา</b> -เสนอข่าว เด็กหญิงวัย 4 ขวบวิ่งเล่นแล้วพลัดตกจากตาดฟ้าอาคาร 7 ชั้น โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี แต่โชคดีที่เสื่อไปเกี่ยวกับตัวอักษร "ต.เต่า" ของตึก 100 ปี ห้อยอยู่จนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่และพยาบาลช่วยดึงตัวขึ้นไปได้ ล่าสุด ผอ.รพ. ระบุ เด็กปลอดภัยดีและกลับบ้านได้แล้ว

